



ปีที่ 41 ฉบับที่ 97 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครฯ กำหนดรับนักศึกษาใหม่ เริ่ม 5 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการดำเนินงานการรับสมัครดังต่อไปนี้

การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กำหนดสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวในการศึกษาต่อ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ออกแนะแนวสัญจรในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555- มีนาคม 2556

การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งชำระเงิน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2555 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 มกราคม 2556

การสอบวัดความรู้ สอบวิชาพื้นฐานทั่วไปและสอบวัดแววความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

การสอบสัมภาษณ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2556 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
รอบการประเมินครั้งที่ 1

ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

ขั้นตอน ที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ
1	1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2555	1. ผู้ประเมิน กำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ 2. ผู้ประเมินและพนักงานราชการ ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงาน ซึ่งพนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งระบุสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
2	1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มีนาคม 2556	- ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งคอยให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่กำหนด
3	1 เมษายน – 4 เมษายน 2556	- เมื่อครบรอบการประเมิน 1. ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามแบบประเมิน 2. ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานราชการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3. ผู้ประเมิน จัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานราชการในสังกัดตามลำดับคะแนนผลการประเมิน
4	5 เมษายน 2556	- ผู้ประเมิน ส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 3 (แบบประเมินและบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนน) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฯ(ต่อจากหน้า 2)

ขั้นตอนที่	วัน/เดือน/ปี	การดำเนินการ
4	5เมษายน 2556	- ผู้ประเมิน ส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 3 (แบบประเมินและบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนน) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
5	6 เมษายน –7 เมษายน 2555	- งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ จัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
6	8 เมษายน 2556	- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน
7	9 เมษายน 2556	- คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
8	ไม่มีการเลื่อนค่าตอบแทนในรอบการประเมินครั้งที่ 1	

หมายเหตุ

1. สามารถดาวน์โหลดแบบประเมิน ได้ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/show_news_ex.php?id=13049
2. ขั้นตอนดำเนินการกำหนดตามนัยประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
3. การกรอกแบบประเมิน ศึกษาได้ที่ <http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/Explanation%283%29.pdf>



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง เสาร์อาทิตย์นี้สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนักศึกษา กศ.บป. และบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555

เชื่อแน่ว่าวันนี้หลายท่านรอคอยที่จะทราบรายชื่อของผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อวานนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้สมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.30 น – 12.00 น. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยมีรศ.ดร. สากล จริยวิทยานนท์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล ดร.สมปอง รักษาธรรม ผศ.สุจารี แก้วคง เป็นกรรมการ และมีคุณสุรัชย์ วังบุญคง รักษาการแทน ผอ.สนอ. ทำหน้าที่เลขานุการ แทน ดร.ประกอบ ใจมั่น ซึ่งติดไปราชการต่างประเทศ

ส่วนรายชื่อของผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินั้น ขอให้อดใจรออีกนิด หลังจากประธานกรรมการสรรหาได้ลงนามในประกาศแล้ว จะออกประกาศอย่างเป็นทางการแจ้งให้ทราบกันต่อไป

ย้ำกันอีกครั้งเรื่องของวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (มิใช่ 7 พ.ย.) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

วันนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, และเกษตรศาสตร์ จะมีการวิพากษ์หลักสูตร ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสาขา และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรกันพร้อมหน้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ส่งท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยเรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินตกเบิกค่าตอบแทน (อัตราเงินเดือนใหม่) ตั้งแต่ 16 ก.ค.-30 ก.ย. 2555 และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตั้งแต่เดือน 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2555 งานการเงินได้โอนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ และแจ้งถึงอาจารย์ที่คุมสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 / 2555 ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าคุมสอบ ติดต่อบริษัทที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ด่วนค่ะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำสอนจากท่าน ว.วชิรเมธี “เมื่อเต็มความใส่ใจลงไปในทุกกิจกรรมของชีวิต เราจะพบว่า “วันทั้งวันก็คือ คืนวันแห่งการเจริญสติ” อย่างแท้จริง และการเจริญสติจะไม่ใช้กิจกรรมที่ต้องแยกไปทำต่างหากจากชีวิตอีกต่อไป แต่การณจะกลายเป็นว่า มีชีวิตอยู่ที่ไหน ก็มีการเจริญสติอยู่ที่นั่น” สวัสดิ์จะ